



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โทร.๐๔๕๘๘๘๙๐๒๒ ต่อ ๑๐๓
ที่ชย ๐๐๓๓.๓๐๑ / วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง เผยแพร่รายงานการเรียไรและกรให้หรือรับของขวัณหรือประโยชน์อื่นใด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

เรื่องเดิม

ด้วยโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดรายงานการเรียไรและการให้หรือรับของขวัณหรือประโยชน์อื่นใด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายนอกได้รับทราบและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงานและกระทรวงสาธารณสุข อันส่งผลต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ทำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

คณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลคอนสวรรค์ เห็นควรเผยแพร่รายงานการเรียไรและให้หรือรับของขวัณหรือประโยชน์อื่นใด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน และนำประกาศฯ สื่อสารให้ทุกท่านทราบ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้นำประกาศขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นายพันทิป ทิพาชน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คำสั่ง



✓ อนุมัติ



ไม่อนุมัติ


(นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลคอนสวรรค์ วัน/เดือน/ปี : ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ: เผยแพร่รายงานการเรียโรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑.รายงานการเรียโรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ ๖ เดือน	
Linkภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล นายพันทิป ทิพอาศน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  นางศรีธัญญา พันธุ์ทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ นายณัฐ ชันชัยภูมิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	